

Thể vận hội ParaOlympic

Sau thể vận hội olympic vừa qua, Paris lại tổ chức cuộc tranh tài thể vận hội paraolympic lần thứ 17 dành cho các lực sĩ khuyết tật.

Năm 1944, Sir Ludwig Guttman đã lập ra tại Stoke Mandeville bên Anh, môn thể thao này dành cho 16 phế binh bị thương tích ở cột xương sống trong đại chiến thế giới thứ hai. Mục đích của sự kiện này là dùng môn thể thao để chữa trị cho các thương phế binh để phục hồi cuộc sống của họ. Năm 1948 thì Thể vận hội paraolympic được tổ chức lần đầu tiên.

Ngày 24 tháng 8 năm 2024, hai lực sĩ Anh quốc Helene Raynsford et Gregor Ewan đã đốt ngọn lửa khai mạc thể vận hội này ở Stoke Mandeville dưới sự hiện diện của Andrew Parsons, chủ tịch tổ chức Thể vận hội paraolympic và Tony Estanguet, chủ tịch Thể vận hội olympic Paris.

Sau đó ngọn lửa được truyền sang Pháp được rước bởi Helene Raynsford và Gregor Ewan cùng 22 nhân vật người Anh đến Folkestone trước khi qua đường hầm dưới biển Manche. Vào xứ Pháp ở Calais, ngọn lửa sẽ được rước bởi 1200 nhân vật từ 25 đến 28 tháng 8 và đi qua 50 thành phố trên nước Pháp trước khi đến bồn binh Concorde ở Paris để khai mạc vào ngày 28.

Ban tổ chức đã bán được 1,8 triệu vé vào cửa với mục tiêu là 1,9 triệu vé. Lần này có 4400 lực sĩ của 170 phái đoàn tham dự vào 22 bộ môn như các bộ môn của thể vận hội nhưng dành cho người khuyết tật.

549 cuộc thi tài sẽ diễn ra trong 11 ngày.

35000 nhân viên được huy động để bảo đảm an ninh.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic Paris 2024 dự kiến có 14 thành viên gồm: 7 vận động viên, 3 huấn luyện viên, 1 bác sỹ và 3 cán bộ đoàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn tất. 7 vận động viên đã giành vé chính thức tham dự gồm: Phạm Nguyễn Khánh Minh (Điền kinh), Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt (môn Bơi); ở môn Cử tạ có 4 vận động viên gồm: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của vận động viên, huấn luyện viên, các cán bộ đoàn dự kiến tham dự Paralympic Paris 2024, Cục trưởng Đặng Hà Việt đề nghị Phòng thể thao cho mọi người, Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, nơi các vận động viên đang tập huấn tiếp tục rà soát kiểm tra thường xuyên về tình hình sức khỏe, phong độ tập luyện của vận động viên; nhanh chóng xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tập luyện, chuẩn bị nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để vận động viên có được thể lực và phong độ thi đấu tốt, chọn được điểm rơi thành tích vào đúng dịp thi đấu tại Paralympic Paris, qua đó nỗ lực giành thành tích cao, mang vinh quang về cho Việt Nam.

Trong khi dân chúng Pháp hồ hởi chờ xem các lực sĩ tranh tài thì giới thương mại, hàng quán méo mặt vì vắng khách bởi các biện pháp an ninh chung quanh sông Seine. Họ đang đòi nhà nước bồi thường thiệt hại.

Nguyễn Hoạt